



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันเสาร์ที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 หน้า 12

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## เดือนพ่อแม่ อย่าส่งเด็กเล็กไปอยู่ดจว.



ผู้ประกอบการที่ต้องทำงานในเมืองใหญ่มักประสบปัญหาจะพาลูกไปไว้ไหนดี ในยาม ที่เด็กๆ ปิดเทอม หลาย รายเลือกส่งไปอยู่กับญาติผู้ใหญ่ที่ต่างจังหวัดตาม พื้นเพ ดั้งเดิมของตัวเอง อย่างไรก็ตาม มีข้อคิดจากนักวิชาการด้านปฐมวัยบอกว่า อย่าส่งเด็กเล็กเกินไปนัก เพราะจะทำให้เขารู้สึกว่าถูกทิ้ง

รศ.เยาวพา เดชะคุปต์ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงการส่งให้เด็กไปอยู่กับคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย หรือลุงป้า น้าอา ว่าเป็นสิ่งที่ดีหากส่งไปในวัยที่เหมาะสม ซึ่ง ควรจะอยู่ในช่วงวัย 9-10 ขวบขึ้นไป การส่งเด็กที่เล็กมากๆไปอยู่กับญาติต่างจังหวัด หรือต่างประเทศจะมีปัญหา เนื่องจากเด็ก อาจรู้สึกเหมือนตัวเองถูกทอดทิ้ง เด็กจะว่าเหว

อาจารย์ด้านการศึกษานปฐมวัยบอกว่า การส่งลูกหลานไปอยู่ต่างจังหวัดนั้น ต้องแน่ใจว่าญาติมีเวลาให้เด็กๆ ซึ่งการปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังหรือให้เด็กอยู่กับโทรทัศน์ ดูการ์ตูน หรือเล่นเกมนั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์ จะเห็นว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงโดยปล่อย ให้อุทิศโทรทัศน์อย่างเดียวเด็กจะพูดโดยใช้ภาษากำรตูน คือพูดเป็นคำๆ บางครั้งก็สื่อสารกับผู้ใหญ่ ไม่เข้าใจ ดังนั้น การเลี้ยงให้เด็กได้อยู่กับผู้ใหญ่ พูดคุย และใกล้ชิดจะทำให้เด็กมีสัมพันธภาพที่ดีกว่าการเลี้ยงโดยใช้โทรทัศน์เป็นพี่เลี้ยง

ข้อดีของการส่งเด็กไปอยู่กับญาติผู้ใหญ่ในต่าง-จังหวัดทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีในแต่ละพื้นที่ ได้รับรู้ถึงสายใยรักที่ผู้ใหญ่รุ่นปู่ย่า ตายาย ตลอดถึงเครือญาติที่มีให้เด็ก เด็กได้ซึมซับ วิถีชีวิตในต่างจังหวัด ได้รู้จักเคารพผู้ใหญ่ อันแตกต่างจากการอยู่แบบ ครอบครัวเดียวในเมือง

ส่วนข้อที่ควรระวังคือ ปู่ย่า ตายายบางครอบครัวก็รักหลานมาก และเลี้ยงแบบตามใจ บางครอบครัวก็ตามใจมากทำผิดก็ไม่ดว่า กลัวหลานเสียใจ อย่างนี้ ก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงที่ผิด ดังนั้น ญาติผู้ใหญ่ต้องเลี้ยงหลานด้วยการชี้ให้รู้เหตุผล ระเบียบ กฎเกณฑ์ เวลา สถานที่ และท้ายที่สุดต้องฝึกให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเอง

รศ.เยาวพาแนะนำว่า ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 9 ขวบ ถ้าพ่อแม่จะส่งไปอยู่กับปู่ย่าตายายหรือญาติๆในต่าง-จังหวัด พ่อแม่ต้องไปอยู่กับเด็กด้วยสักระยะหนึ่ง แต่ ไม่แนะนำให้ปล่อยเด็กไว้ เพราะเด็กจะฝังใจว่าตัวเองถูกทิ้งและเขาจะไม่มีความสุข.